



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๖

'ออมสิน-ธอส.' ยันเว้นค่างวดบ้าน 6 เดือน

ประชาชนสับสนมาตรการผ่อนผันชำระหนี้สินเชื่อบ้านของแบงก์รัฐโทรถามกันวุ่น "ออมสิน-ธอส." ยัน
เว้นจ่าย 6 เดือน ไม่ต้องโปะเดือนที่ 7 แคกลับมจ่ายใหม่ตามอัตราปกติ

มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มมีความสับสน โดยเฉพาะกรณีการยกเว้นการ
ผ่อนชำระหนี้สินเชื่อบ้านของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ที่ระบุว่ามีการชะลอค่างวดสินเชื่อกออกไป 6 เดือน
แต่ปรากฏว่าเมื่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ก็ได้รับการแจ้งว่าเมื่อสถาบันการเงินยกเว้น
ผ่อนชำระค่างวดให้ผู้ประสบภัย 6 เดือนแล้ว เมื่อถึงเดือนที่ 7 ต้องมาจ่ายค่างวดที่ยกเว้นไป 6 เดือน
ด้วย ซึ่งเท่ากับไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง จึงทำให้ขณะนี้ประชาชนโทรศัพท์เข้ามา
ร้องเรียนที่สำนักงานใหญ่จำนวนมาก

นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ชี้แจงว่า ลูกค้ำของธนาคารที่
ประสบภัยน้ำท่วมและติดต่อมายังธนาคารจะได้รับการยกเว้นการผ่อนชำระค่างวดทั้งเงินต้นแล
ดอกเบี้ยทันที 6 เดือน จากนั้นในเดือนที่ 7 จึงจะเริ่มผ่อนชำระตามอัตราปกติ โดยลูกค้ำไม่ต้องจ่าย
สมทบเป็นเงินก้อนโตตามที่ยกเว้นไป 6 เดือนแต่อย่างใด ซึ่งธนาคารออมสินมีมาตรการให้ลูกค้ำ
สินเชื่อเคหะ ทั้งการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย หรือพักเฉพาะเงินต้นไม่เกิน 6 เดือน รวมไปถึง
ปรับลดเงินงวด หรือขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ออกไปได้ไม่เกิน 30 ปี

ส่วนประชาชนทั่วไปที่ขอกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ไม่
เกินรายละเอียด 3 แสนบาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปี คิดดอกเบี้ยปีที่ 1-2 อัตรา 3.25% ปีที่ 3-5 อัตราเอ็ม
แอลอาร์ลบ 1% อีกทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ และค่าบริการจัดทำนิติกรรมสัญญา
ให้ด้วย ซึ่งติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1115 โดยขณะนี้ก็มีลูกค้ำมาลงทะเบียนกว่า 1 หมื่นรายแล้ว

นายวริทธิ์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.ได้พักชำระหนี้ให้ผู้ประสบภัยทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3-6 เดือน แล้วแต่กรณี ส่วนลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบ้าน 0% นาน 2 ปี ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่างวดอยู่แล้ว เพราะเป็นช่วงที่ทับซ้อนกับโครงการดังกล่าว แต่ธนาคารจะไม่ขยายเวลาของโครงการดังกล่าวออกไปเป็น 2 ปี 6 เดือน ตามที่ได้ยกเว้นค่างวดให้

ขณะที่ลูกค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ธอส.ได้ผ่อนผันการจ่ายค่างวดให้ไม่เกิน 6 เดือนอยู่แล้ว สำหรับลูกค้าผู้ประสบภัยที่ติดต่อขอเข้ามา ก็ยืนยันว่าในเดือนที่ 7 เมื่อกลับมาชำระหนี้ก็เป็นการเริ่มต้นจ่ายใหม่ตามอัตราปกติ ไม่ต้องโปะเงินในช่วงเดือนที่ 1-6 ที่หยุดพักชำระหนี้แต่อย่างใด ซึ่งมีผู้ติดต่อผ่อนผันเข้ามามากกว่า 1 หมื่นราย และได้รับการผ่อนผันไปกว่า 3,000-4,000 รายแล้ว